



Aiti
Advising Investment and Trade Institute by TCC

สรุปข่าวเด่น



19 พฤศจิกายน 2561

- ➔ ผลผลิตกาแฟอินทรีย์กัมพูชาเพิ่มขึ้น
- ➔ เมียนมาได้รับนักท่องเที่ยว
จำนวน 2.84 ล้านคนใน 10 เดือน
- ➔ เวียดนามช่วย สปป.ลาว
ในการสร้างระบบฐานข้อมูล
- ➔ ความท้าทาย
พลังงานหมุนเวียนในเวียดนาม
- ➔ น้ำท่วมดินถล่มภาคกลางเวียดนาม
- ➔ แข่งขันฝีมือแรงงานระดับอาเซียน
- ➔ ส.อ.ท.เผยสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน
ไม่กระทบอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
- ➔ จีนทดลองเดินรถไฟ
ความเร็วสูงเส้นทางใหม่



ผลผลิตกาแฟอินทรีย์กัมพูชาเพิ่มขึ้น

จากข้อมูลพบว่าการผลิตกาแฟอินทรีย์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 50 ของที่ดินในปี61 เกิดจากรสนิยมที่เปลี่ยนไปและการบริโภคที่เพิ่มขึ้นของชาวพนมเปญ ปัจจุบันราคาอยู่ที่ 2.5 เหรียญต่อ กก. ราคาหน้าฟาร์มเมื่อเทียบกับ 1 เหรียญต่อ กก. ในปีก่อน โดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาการเกษตรของประเทศกัมพูชา (CEDAC) สนับสนุนการปลูกกาแฟอินทรีย์ ตัวอย่างเช่น จังหวัดมณฑลคีรี แหล่งเพาะปลูกสำคัญมีพื้นที่ 206 เฮกตาร์ เป็นของเอกชน 132 ที่เฮกตาร์ เหลือเป็นของเกษตรกร และ CEDAC สนับสนุนคือให้บริษัท ทำสัญญาซื้อขายกับเกษตรกร แต่ยังคงพบว่ามีนำเข้าจากเวียดนามและลาวเป็นหลัก ทั้งนี้ยังมีแผนที่จะทำเกษตรอินทรีย์เช่นเดียวกันในจังหวัดกำปงสปีและเกาะกง

ที่มา: <https://www.khmertimeskh.com/50551719/organic-coffee-production-boosted/>

19/11/61

เมียนมาได้รับนักท่องเที่ยวจำนวน 2.84 ล้านคนใน 10 เดือน

เมียนมาดึงดูดนักท่องเที่ยวกว่า 2.84 ล้านคน ณ เดือนต.ค ปีนี้ตามตัวเลขจากกระทรวงการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยว ตัวเลขในปีนี้แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของนักท่องเที่ยวต่างชาติเทียบกับ 2.81 ล้านคนในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนนักท่องเที่ยวชาวเอเชียกว่า 236,441 คนเดินทางมาถึงเมียนมาในขณะที่ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวจากตะวันตกมากที่สุดรองลงมาคือสหราชอาณาจักร เยอรมนีและอิตาลี นอกจากนี้รัฐบาลได้ประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าได้รับการยกเว้นวีซ่าให้แก่ผู้เข้าชมชาวญี่ปุ่นและชาวเกาหลีใต้รวมถึงการเข้าถึงวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวจีนตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค 2018 เป็นต้นไป

ที่มา : http://www.xinhuanet.com/english/2018-11/17/c_137613868.htm

17/11/61

เวียดนามช่วย สปป.ลาวในการสร้างระบบฐานข้อมูล

นักท่องเที่ยวในสปป.ลาวจะได้รับความสะดวกมากขึ้นหลังจากมีการสร้างแผนที่ ซึ่งสปป.ลาว มีการสร้างระบบข้อมูลแผนที่ โดยเป็นการร่วมมือกันเป็นระยะเวลา 4 ปี ระหว่าง สปป.ลาวและเวียดนาม ฐานข้อมูลภูมิประเทศแบบเต็มรูปแบบพร้อมแผนที่อัตราส่วน 1 / 50,000 ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางประมาณ 170,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วย สปป.ลาว ในการใช้ประโยชน์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของตนเองอย่างเหมาะสม มีมูลค่าประมาณ 184 พันล้านเหรียญ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเวียดนามและเชื่อว่าจะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ

ที่มา : <https://vietnamnews.vn/society/480315/vn-helps-laos-to-build-map-database.html#d6xIKYhC5QPojll8.97>

17/11/61

ความท้าทาย พลังงานหมุนเวียนในเวียดนาม

ในงานสัมมนา “บูรณาการด้านพลังงานหมุนเวียน : ความท้าทายและเทคโนโลยี” ณ กรุงฮานอย วัตถุประสงค์คือ หาแนวทางในการผลิตและการใช้พลังงานหมุนเวียน รวมถึงวิธีนำเทคโนโลยีมาใช้ ซึ่งความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในเวียดนามเพิ่มขึ้นร้อยละ 10-11 ต่อปี สูงกว่าอัตราการเติบโตของจีดีพี จึงทำให้เวียดนามกำลังประสบกับภาวะการขยายตัวทางอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับกระบวนการปรับให้เป็นอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขของระบบการจำหน่ายไฟฟ้าไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะใช้กับพลังงานประเภทนี้ โดยจะใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 3 ปีในการสร้างโครงการผลิตไฟฟ้า ในขณะที่โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ต้องการเวลาเพียง 1 ปีเท่านั้น เป็นผลให้การพัฒนาการผลิตไฟฟ้าไม่สามารถรับมือกับการขยายโครงการพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมได้ เหตุนี้จึงทำให้เวียดนามต้องเจอและต้องเตรียมรับมือกับความท้าทายในระบบไฟฟ้าของประเทศ เพราะสิ่งสำคัญคือจะต้องเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้การผลิตพลังงานมีความยืดหยุ่น

ที่มา : <https://www.posttoday.com/aec/scoop/571045>

17 /11/61

น้ำท่วมดินถล่มภาคกลางเวียดนาม

เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาพิบัติภัยจังหวัดคัญฮว่าทางตอนกลางของเวียดนามเผยว่า ฝนที่ตกมาอย่างหนักในช่วง 2-3 ที่ผ่านมาเป็นผลมาจากพายุดีเปรสชันโทรจาจิกทะเลจีนใต้ ทำให้เกิดดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลันทำลายบ้านเรือนและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก พบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 12 ศพ ทางหลวงสายที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ภาคเหนือกับภาคใต้ถูกตัดขาดชั่วคราว. เมื่อปีที่แล้วได้รับความเสียหายจากพายุไต้ฝุ่นคอมเรย์ มีผู้เสียชีวิต 27 ศพ. แต่ปีนี้นับตั้งแต่เดือนม.ค. มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 185 ศพ แต่เมื่อปีที่แล้วมีผู้เสียชีวิต 389 ศพ มูลค่าความเสียหาย 2,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา: <https://www.dailynews.co.th/foreign/677833>

19/11/61

แข่งขันฝีมือแรงงานระดับอาเซียน

บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการสนับสนุน การพัฒนาทักษะ และฝีมือแรงงานเยาวชนไทยให้มีศักยภาพและมาตรฐานในระดับแนวหน้า นำทีมเข้าร่วมให้คำปรึกษา แนะนำเทคนิคการบูรณะเบื้องต้นระดับมืออาชีพให้กับผู้แทนเยาวชนไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันในอาเซียนกับประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ในงานการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับอาเซียน (World Skills ASEAN Bangkok 2018) ที่สนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 12 ซึ่งนับเป็นการแข่งขันทางการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในภาคอาเซียน โดยในปีนี้ ไทยได้เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้น ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

17/11/61

ส.อ.ท.เผยสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน ไม่กระทบอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เผยสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐฯกับจีน ไม่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ของประเทศไทย เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนของไทยมีศักยภาพ ได้รับการยอมรับ สำหรับยอดการผลิต 9 เดือนแรกของปี61 ยังเป็นไปตามเป้า ในส่วนของเดือนก.ย มียอดการส่งออกลดลง เนื่องจากปีที่แล้วมี ยอดการส่งออกสูง จึงทำให้ยอดปีนี้ขยายตัวน้อยกว่าปีที่แล้ว การส่งออกรถยนต์ไปเวียดนามมีปัญหาด้านความล่าช้าออกไป 3-5 วัน เนื่องจากมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อด้านจำนวนที่ส่งไป ยังคงมีการส่งออกปกติ หลังจากมีการเจรจา ทำให้การส่งออกค่อยๆ สะดวกขึ้น จากเดิมที่ค่อนข้างยุ่งยากลำบาก

ที่มา : <https://www.news1005.fm/view/5bf2125be3f8e4e9020d89d1>

19/11/61

จีนทดลองเดินรถไฟความเร็วสูงเส้นทางใหม่

ไชน่า เรลเวย์ ฮาร์บิน กรุ๊ป เริ่มทดลองเดินรถไฟความเร็วสูงเส้นทางใหม่ ในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือของจีน วานนี้ โดยเป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่างเมืองฮาร์บิน กับเมืองมูตันเจียง ในมณฑลเฮย์หลงเจียง มีระยะทาง 293 กิโลเมตร ซึ่งสามารถลดเวลาเดินทางจาก 4 ชั่วโมงลงเหลือเพียง 2 ชั่วโมง

ที่มา : <https://www.news1005.fm/view/5bf21d5ee3f8e4e9090da920>

19/11/61